

Hướng Dẫn Tham Gia Chương Trình Đoàn Xe Chạy Điện

Tổng Quan về Chương Trình

Cơ Quan Giao Thông vui mừng thông báo ra mắt Chương Trình Đoàn Xe Chạy Điện (Electrify Your Fleet) nhằm khuyến khích chuyển sang dùng xe chạy điện và giảm thiểu tác động môi trường mà các đội xe thương mại, xe ở địa phương và xe của tổ chức phi lợi nhuận gây ra. Chương trình khích lệ này giúp các chủ thương nghiệp có kinh phí để thay thế các xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) bằng các xe sử dụng động cơ điện có sạc (EV) ít gây ô nhiễm hơn hoặc tránh bổ sung thêm xe ICE vào đội xe của mình. Kết hợp với chương trình khích lệ từ liên bang, tiểu bang và các công ty tiện ích điện, khi đủ điều kiện tham gia chương trình, các chủ đội xe có thể có cơ hội tiết kiệm hàng nghìn đô la khi chọn dùng các phương tiện di chuyển không gây ô nhiễm.

Tiêu chí đủ điều kiện

Chương trình trợ cấp 500.000 USD này dành cho chủ sở hữu của tất cả các đội xe thương mại, xe địa phương và xe của tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký tại Vermont trên toàn tiểu bang, trên cơ sở ai đăng ký sớm sẽ được xét duyệt trước.

Các khoản trợ cấp sẽ được giải ngân dưới hình thức bồi hoàn lên tới 2.500 USD khi thay thế hoặc không bổ sung thêm một phương tiện ICE vào đội xe, với tối đa 20 lần trợ cấp cho một đội xe trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Đối với các tổ chức dịch vụ lưu động phi lợi nhuận cung cấp hình thức chuyên chở thay thế cho người dân Vermont, họ được quyền nhận tới 5 ưu đãi nâng cao trị giá 5.000 USD, bên cạnh đó còn có đến 15 lần trợ cấp với trị giá tiêu chuẩn 2.500 USD.

Số tiền này có thể được áp dụng khi mua hoặc cho thuê Xe Điện Có Sạc (PEV) hoặc các lựa chọn xe hợp lệ khác bao gồm xe đạp điện, xe đạp chở hàng chạy bằng điện, xe đạp điện cải tiến, xe máy điện hoặc xe trượt tuyết điện.

Các ứng viên tham gia chương trình phải chứng minh được rằng (các) phương tiện nhận trợ cấp sẽ góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

Mọi phương tiện được mua hoặc cho thuê thông qua chương trình khích lệ này phải thuộc sở hữu của ứng viên trong ít nhất hai mươi tư (24) tháng và phải có nỗ lực hợp lý nhằm bán lại những phương tiện này cho các đại lý xe tham gia Chương Trình MileageSmart, chương trình ưu đãi dành cho phương tiện đã qua sử dụng dựa trên điều kiện thu nhập của Vermont.

Quy Trình Đăng Ký

Để đăng ký tham gia Chương Trình Đoàn Xe Chạy Điện, chủ các đội xe phải điền đơn đăng ký trực tuyến. Đơn đăng ký sẽ do ủy ban gồm các nhân viên của Cơ Quan Giao Thông xem xét. Sau đó, các ứng viên sẽ được liên hệ qua các cuộc gọi sàng lọc nhằm xác nhận tính đủ điều kiện và cung cấp tài liệu hỗ trợ. Chúng tôi khuyến khích các ứng viên xem kỹ Thông Báo về Cơ Hội Cấp Kinh Phí (NOFO), Hướng Dẫn Tham Gia Chương Trình và các tài nguyên bổ sung khác sẵn có nhằm hỗ trợ và cấp kinh phí cho nỗ lực điện hóa đội xe. Những thông tin này có trên [trang mạng của Cơ Quan Giao Thông](#).

*Nếu quý vị **không nói tiếng Anh** và cần hỗ trợ dịch thuật, vui lòng liên hệ nhân viên của Cơ Quan Giao Thông qua địa chỉ email AOT.climate@vermont.gov để được kết nối với dịch vụ biên phiên dịch đã ký hợp đồng với Tiểu Bang. Vui lòng để lại tên, số điện thoại và địa chỉ email để chúng tôi có thể liên hệ với quý vị cùng phiên dịch viên trong giờ hành chính, từ 8:00 sáng – 4:30 chiều.*